



11 พฤษภาคม 2558 หน้า A 7

ข่าวเด่นทั่วไทย

ยางตกแก่เข้าป่าทาเกิดพะยะชา

พะยะชา — แม้ว่าขณะนี้ย่างเข้าสู่ฤดูกาลเปิดกรีดยางพาราแล้ว แต่เกษตรกรชาว จ.พะยะชา ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดกรีดยาง เนื่องจากราคาดตกต่ำ โดยเฉพาะเกษตรกรพื้นที่ อ.เชียงคำ และภูซาง พวกกันแห่เข้าป่าหาเห็ดเผาะขายได้ กก.ละ 300-400 บาท สามารถสร้างรายได้ดีในช่วงนี้



11 พฤษภาคม 2558 หน้า 13



ต้องทำความเข้าใจเสียใหม่

ถกเถียงกันมานาน เรื่องการแก้ปัญหา ด้านการเกษตรแต่ก็ไม่มีแว้วว่า จะแก้ปัญหาได้สำเร็จ ตามที่หวังเอาไว้ เสียที วันนี้ต้องมาตั้งคำถามกันว่า ที่ผ่านมา เดินหน้าแก้ปัญหากันหรือยัง โดยเฉพาะ ปัญหาสินค้าเกษตรที่เป็นเรื่องเดิมซ้ำๆ ติดต่อกันมาหลายปีติดๆ อย่างปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง และผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งที่ยังร้อนแรงในวันนี้ก็ เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องของปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา โดยในส่วนของยางพาราคงไม่ต้อง พุดถึงมา ณ เวลานั้น ต้องบอกว่ามีนักคน ที่ดูนโยบายในการแก้ปัญหาราคายางพารา เพราะดูเหมือนจะไม่เข้าใจปัญหาเอาเสียเลย เพราะโครงการที่ทำในเรื่องของการแก้ ปัญหาราคายาง ตามที่ดูมา มันซึ่งผิดฝา ผิดตัวเสียจริงๆ

มาดูกันให้ชัด แจงให้เห็นกัน อีกครั้ง โครงการมูลกัตถ์กันชนคือ ซื้อ เพื่อเก็บสินค้าบางส่วนเข้าไปเก็บไว้ใน สต็อก โดยนำราคาให้เอกชนซื้อตาม โดยให้สหกรณ์ ในพื้นที่หรือสถาบัน เกษตรกร ทำการแปรรูป จากยางแผ่น นำไปรวมควัน อัดเป็นขวงก้อน เพื่อเก็บ ในสต็อกบางส่วนเท่านั้น วันนี้ต้องบอก ว่า ทางสหกรณ์ทำไม่ได้ เพราะทำได้ เพียงบางสหกรณ์เท่านั้น ส่วนใหญ่ทำ ไม่ได้ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ น่าจะรู้ดี จากนั้นก็นำไปขายให้องค์การสวนยาง หรือ อสย. เก็บในสต็อก โดย อสย. จะทำ หน้าที่ซื้อแข่งกับเอกชน บางส่วน ส่วนที่ สำคัญมากที่สุดคือ ตลาดกลางยางพารา ที่เป็นจุดรับซื้อนั้นเป็นตลาดเปิดที่ใครๆ ก็ เอาไปขายได้ ทำให้ไม่กำหนดว่า เงินใน โครงการมูลกัตถ์กันชน ต้องซื้อเฉพาะใน ส่วนของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร หรือเกษตรกรรายย่อยที่เท่านั้นฯ อ้างถึง มัน จึงเป็นช่องทางที่เป็นการเปิดทางให้เอกชน นำยางที่รับซื้อจากเกษตรกร ในราคาถูกไป ขายในตลาดกลางได้

ถามว่า ทำไมเกษตรกรมันไม่ขาย ให้สถาบันเกษตรกรละ ทำไมขายให้พ่อค้า ช่วยไม่ได้จริงๆ ก็ต้องถามกลับว่า จะไป ขายให้ใคร เพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่ มีจุดรับ ซื้อไม่ก็จุด และถ้าจะขายเองตลาดกลาง

แต่ละแห่งก็ไกลแสนไกล ถึงแม้จะรวมกลุ่ม มาขายก็ต้องขนมาขนรอขายกันหลายวัน จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม จึงมีแค่รถ คอนเทนเนอร์ หรือรถนำยางมาขาย วัน นี้หากแน่จริง เอาบัญชีรับซื้ออย่างมาแจ้งว่า พวกคุณๆ ซื้อจากใครแล้ว คกลงคุณๆ ช่วยใครให้ “รวย” ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นเพราะมันไม่ใช่เกษตรกรแน่นอน และที่ สำคัญอย่ามาเที่ยวแหกปากว่า มันไม่มีอะไร เสียหาย เพราะยางซื้อไปมันยังอยู่ในสต็อก ก้าบ้นทุบดินจริงๆ โหนบอดต้องการ แก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน ตกลง เกษตรกรกลุ่มไหน เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ หากจะหน้าด้านว่าที่ทำมันถูกก็แล้วแต่ เหวเตอร์ประเทศไทย เพราะวันนี้ คน ที่ดูแล อย่าง “อานวย ปะติเส” ยัง ท่องคำถาบทเดียวว่า ทุกอย่างถูกต้อง แล้วๆๆๆๆๆๆๆๆ

มาถึงเรื่องของปาล์มน้ำมัน วันนี้ ต้องถามกันอีกที ที่นำเข้าน้ำมันมาจากต่างประเทศกว่า 5 หมื่นตัน เมื่อประมาณ ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ มันถูกหรือไม่ เพราะตาม สัญญา คนที่มันได้โควตาต้องรับซื้อปาล์ม น้ำมัน จากเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ราคา ณ หน้าโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม วันนี้ ซื้อจริงหรือไม่ เพราะเท่าที่เห็นไม่ซื้อใน ราคาที่ตกลงกันเอาไว้ ใช่หรือไม่อย่างไร คนที่อนุมัติน่าจะเข้าไปตรวจสอบกันเอง เพราะเอาให้ชัดมันแจ้งเพราะท่านๆ และที่ ต้องบอกกันเพื่อเตือนความทรงจำวันนั้น หลายคนเดือนอายนำเข้ามาเพราะมันจะ เกิดปัญหา แต่ยังไม่สนใจ ฟังเสียง เกษตรกร หรือเพราะความหอมหวาน ของ ตัวแทนภาคเอกชนที่อื่นเอ่ยว่าต้องนำเข้า อย่างเดียว หรือมันงูใจที่กำไร กิโลกรัมละ กว่า 12 บาท และมันดกในทุ่งใคร อยากรู้ จริงๆ และเท่าที่รู้ ณ วันนี้จากการศึกษา ของหลายหน่วยงานพบว่า ปาล์มน้ำมัน หากต้องการจะให้พอใช้ทั้งระบบเราต้อง ปลูกเพิ่ม 5 ไร่ ด้วยซ้ำไป แล้วทำไมยังไม่ ปลูกเพิ่ม ราคายังตกหนักถึง 2.80 บาท ว่างๆท่านลองไปดูที่สหกรณ์แถวอ่าวลึก จ.กระบี่ ว่าเขาทำอะไร ที่สร้างโรงงานสกัด แล้วกำไร ช่วยสมาชิก ในพื้นที่ได้อย่างไร ง้อใคร แล้วถามตัวเองสิ ท่านผู้บริหาร ที่อยู่ ในบอร์ดปาล์มว่าท่านคัดค้านสหกรณ์สร้าง โรงงานสกัดทำไม อย่าเชื่อแค่เอกชน และ นักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เคยรู้เรื่องเกษตรเลย ว่างไปถามนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรดู เพื่อจะกระจ่างมากขึ้น ลองไปคิดกันดู

นายดินดำ



11 พฤษภาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มิถุนายน 2558		กรกฎาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	62.50	62.25	62.70	62.45
ชั้น 2	61.90	61.65	62.10	61.85
ชั้น 3	61.35	61.10	61.55	61.30
ชั้น 4	61.05	60.80	61.25	61.00
ชั้น 5	60.60	60.35	60.80	60.55
ยางแท่ง				
STR5L	54.25	54.00	54.45	54.20
STR5	52.35	52.10	52.55	52.30
STR10	51.65	51.40	51.85	51.60
STR20	51.25	51.00	51.45	51.20
น้ำยางชั้น 60%	38.15	37.90	38.35	38.10
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



11 พฤษภาคม 2558 หน้า 22

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน
อังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558...
นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงาน
ชลประทานที่ 6 เป็นประธานในการประชุม
เพื่อหารือการดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่
ราษฎรบุกรุกที่ดิน โครงการหนองหอย ตำบล
น้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุม OR สำนักงานชลประทาน
ที่ 6...
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดการ
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และเสริมสร้างความรู้และแนวความคิดเชิง
วิเคราะห์ให้กับผู้สอบบัญชีได้นำไปปรับใช้
กับสถานการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้เป็น
ไปตามมาตรฐานวิชาชีพการสอบบัญชี และ
ระเบียบที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด โดยมี
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้า
ร่วมการประชุม 131 คน ณ โรงแรมน่าฟ้าไฮ
ริสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน...
นาย
จิชัย มูลทองโผย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรี เรืองศักดิ์ สุ
วรรณาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายพินิจ บุญ
เลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการสร้าง
มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา
โดย นางเรไร รัตนสุภา ผจก.โครงการสร้าง
มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา
และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์การสวนยาง
(อ.ส.ย.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์
เรียนรู้องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันก่อน...
“กิด ทางไทย”

11 พฤษภาคม 2558 หน้า 22 (1)

ดินดำน้ำดี

นายชวลิต พุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาตินั้น

ในปี 2558 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับพระราชนิพนธ์รางวัลในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง



เลี้ยงกุ้งและปลาในตู้เดียวกัน



สาขাপระมง



ปลูกมันหวาน

สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ดีเด่น ปี 2558

ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 สาขา อาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา สาขาอาชีพ คือ 1) อาชีพทำนา ได้แก่ นางสาวสดวก จรรย์ส จังหวัดแพร่ 2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายจักรกมล มุ่งพยาบาล จังหวัดชุมพร 3) อาชีพไร่ ได้แก่ นายสำนึก ยิ้มระย้า จังหวัดสุพรรณบุรี 4) อาชีพไร่สวนผสม ได้แก่ นางรพีเพ็ญ อินทร์สำราญ จังหวัดสุรินทร์ 5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางรุจกานา เจริญไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์โคศรี จังหวัดราชบุรี 7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสำเนา เกษะกาเหนือ จังหวัดนครนายก 8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กร่อย ได้แก่ นายจักรกฤต ถิ่นท่าเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง จังหวัดราชบุรี 10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นางสาวสิริสุข จิมพลี จังหวัดนครปฐม 11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุรชัย แซ่จิว จังหวัดสมุทรปราการ 12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมโภช ปานถม จังหวัดลำปาง 13) สาขาการใช้วิชาเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ นายป้อม จันทุง จังหวัดพัทลุง 14) ที่ปรึกษากลุ่มผู้เกษตรกร ได้แก่ นายพนม จันทร์ดิษฐ์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 15) สมาชิกกลุ่มผู้เกษตรกร ได้แก่ เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลองกล้วยเหนือ จังหวัดอุดรดิตถ์ 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทำอยู่ จังหวัดพังงา 3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่กลาง จังหวัดนครราชสีมา 4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านคอนสมอ จังหวัดนครพนม 5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุชูด จังหวัดศรีสะเกษ 6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำปลาสามบ้านตะคุ จังหวัดมหาสารคาม 7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง 8) กลุ่มผู้เกษตรกร ได้แก่

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน

11 พฤษภาคม 2558 หน้า 22 (2)



กลุ่มผู้เกษตรกรโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา 9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร 10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้ไม้ชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้ไม้ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ้อย จังหวัดสุรินทร์ 12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังน้ำเย็น จังหวัดแพร่ และ 13) วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนศูนย์สถิติการเกษตรร้านค้าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ก.น.ช. หนองรี จำกัด จังหวัดลพบุรี 3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง 4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนแฉดปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด จังหวัดพัทลุง 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ 6) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเสียบ จำกัด จังหวัดพัทลุง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 จำนวน 3 สาขา คือ 1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ 2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายชัยพร พรหมพันธุ์ 3) สาขาปราชญ์เกษตรกรผู้ทำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายสืบศักดิ์ จินดาพล

ทั้งนี้ในวันพระราชพิธีพืชมงคล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีลงมติให้เป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีด้วย.

11 พฤษภาคม 2558 หน้า 14

เมืองสองแควเอาจริงทางคืนรุกผืนป่า ตรวจยึดพื้นที่ปลูกสวนยางพารา 779 ไร่

เมื่อวันก่อน นายธีรภัทร ประชูลิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร เดินทางมาเปิดยุทธการ “แควน้อยยังยืน ทวงคืนผืนป่า 20,000 ไร่” ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกระเทียม) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนายมานพ สายอุ้มใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้อื่น จ.พิษณุโลก ค้อนรับ พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ลดพื้นที่ปลูกยางพาราในทุกภูมิภาค เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ การทำลายป่าไม้เพิ่มขึ้น จากนั้นทางคณะอธิบดีกรมป่าไม้ได้เดินทางไปตรวจยึดพื้นที่ปลูกสวนยางพารา ที่รุกล้ำเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าเขากองยาง หมู่ 7 บ้านหลังเขา ต.หนองกระเทียม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก คิดเป็นเนื้อที่ปลูกสวนยางพารา จำนวน 779 ไร่

ด้าน นายมานพกล่าวว่า ผืนป่าพิษณุโลกขณะนี้พื้นที่จำนวน 1.6 ล้านไร่ พบว่ามีพื้นที่บุกรุกป่าสงวนฯ แล้วไปปลูกยางพารา ดำเนินคดีแล้วจำนวน 4,235 ไร่ และมีพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีจำนวน 15,000 ไร่เศษ นอกจากนี้พบว่า มีนายทุนบุกรุกปลูกยางพาราอายุประมาณ 5 ปี จำนวน 779 ไร่ ได้สำรวจสิทธิถือครองจำนวน 8 ราย และพบว่า มีจำนวน 3 ราย เปลี่ยนมือถือครองซึ่งถือว่าผิดกฎหมายชัดเจน จึงได้ดำเนินคดีพร้อมกับควบคุมชาวบ้านที่รับจ้างเฝ้าสวนและกรีดยาง จำนวน 2 ราย ที่แปลงตรวจยึดจากนั้นจะดำเนินการติดตามตัวนายทุนเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะที่ นายธีรภัทร กล่าวว่า วันนี้นัดได้มาติดตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกยางพารา ตามมติ ครม. ซึ่งทางกรมป่าไม้ตั้งเป้าไว้ปี 58 จะต้องลดพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวนทั้งสิ้น 49,000 ไร่ ส่วนของ จ.พิษณุโลกมีเป้าหมายที่จะดำเนินการใช้มาตรา 25 ตัดคืน

ยางพารา จำนวนทั้งสิ้น 20,000 ไร่ ซึ่งในวันเก็บช่วงเปิดยุทธการ ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ไว้แล้ว 779 ไร่ นอกจากนี้ต้องเร่งรัดคดีค้างเก่า พร้อมตรวจพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนมือไปส่วนยุทธ จะเห็นว่า จนท.ป่าไม้ จะไม่ทำให้กระทบสิทธิของราษฎรผู้ยากไร้ทำกินอยู่เดิม แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องจับกุมและยึดผืนป่าคืนจากนายทุน ซึ่งพิษณุโลกวางเป้า 20,000 ไร่ ตามยุทธการ “แควน้อยยังยืน ทวงคืนผืนป่า 20,000 ไร่” พร้อมกับประสานไปยัง ปปท. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มนายทุนอีกด้วย ในส่วนการตัดคืนยางนั้นจะทยอยตัดครั้งละ 60 เปอร์เซ็นต์ ของแปลงยางพาราที่ถูกตรวจยึดจับกุม และให้คงเหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ ไว้เพื่อตัดในปีต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศ

ส่วนป่าที่ยึดคืนได้จะมีการปรับรูปแบบในการดูแลรักษาป่าให้เป็นป่าชุมชนต่อไป โดยได้มีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และเสนอที่กรมป่าไม้ มีแนวทางเพิ่มเติมจะได้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันหลังจากนี้จะเพิ่มเติมเป็นป่า

ครอบครัวด้วย โดยสามารถที่จะมาขอรับคืนไม้กับทางกรมป่าไม้ซึ่งในปีนี้ กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ปลูก ไม่ต่ำกว่า 45 ล้านกล้า โดยพันธุ์ไม้หลักที่เน้นให้ประชาชนปลูก

คือ ต้นพะยูง ต้นสัก และไม้ให้มีการปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือพื้นที่เอกสารสิทธิ และสวนป่าต่าง ๆ ส่วนในอนาคตเรื่องการทำไม้ซึ่งได้ปิดป่ามาเป็นเวลา 25 ปี ทำให้ไม่สามารถเข้ามาหาประโยชน์ได้โดยตรงตามกฎหมาย กรมป่าไม้จึงสนับสนุนทำป่าชุมชนขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม.





สามเสื่อร่วมซื้อยางบวก 7 บ.ยางอิน โคช่วยดันราคาสูงขึ้น

วันเสาร์ที่ 09 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:41 น. อรุณา ศรีสมัย. [ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ](#)

สามเสื่อร่วมซื้อยางบวก 7 บริษัทยางอิน โคช่วยดันราคาสูงขึ้นทันที อานิสงส์เกษตรกรชาวสวนยางไทย วอนเสื่อตัวที่ 4 และ 5 บริษัทใหญ่ออกจากถ้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอีกแรง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราที่สูงขึ้นในขณะนี้เนื่องจาก 3 บริษัทฯ ประกอบด้วย 1.บ.ศรีตรังแอโกลอินดรัซทรี จำกัด (มหาชน) 2.บ.เซ้าแลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และ 3 .ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ได้ร่วมมือกับ 7 บริษัทยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย ได้จับมือร่วมกันดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราคาดค่าโดยให้มีการขายยางให้แก่ผู้ใช้โดยตรง ส่งผลให้ราคายางพาราขยับสูงขึ้นทันทีในปัจจุบัน จากเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาราคายางแผ่นดิบอยู่ 49 บาทต่อกก.มาเป็นวันนี้ราคาอยู่ที่ 51 บาทต่อกก. ยางแผ่นรมควันช่วงเดือน มี ค-เมย.จากที่มีราคา 54 บาทต่อ กก. มาเป็น ณวันนี้ 56 บาทต่อ กก. มีส่วนต่างถึง 2-3 บาทต่อ กก คิดเป็นมูลรวมมหาศาล.จึงขอขอบคุณ 3 บริษัทที่ช่วยซื้อยางในครั้งนี้และหวังให้การรวมตัวครั้งนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์เกษตรกรชาวสวนยางลงได้มาก

สำหรับมาตรการดังกล่าวส่งผลทำให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นและมีความมั่นคงยั่งยืนมากกว่าการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า (Future Market) การซื้อขายยางโดยตรงลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในราคายางในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้นพร้อมกันได้ชื่นชมในดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งได้วิงวอนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมยาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบทั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา สังคม และประเทศชาติ ซึ่งหากช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนยางล้มตาอำปากได้แล้วก็จะไม่ต้องละทิ้งสวนยางไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีตลาดกลางเพื่อซื้อขายจริง

"ผมในฐานะตัวแทนเกษตรกร 7 องค์กร ต้องขอขอบคุณ ทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นอย่างมากที่ออกโรงมาช่วยซื้อยางในครั้งนี้ และอยากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป อย่างไรก็ตามที่จริงมีบริษัทที่ถือว่าเป็นเสื่อแห่งวงการซื้อยางถึง 5 เสื่อด้วยกัน หากอีก 2 บริษัท ที่ถือว่าเป็นบริษัทรายใหญ่มาร่วมด้วยช่วยกันอีกทางหนึ่ง ก็จะเป็นอานิสงส์ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทยได้มีโอกาสขายยางพาราในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นขอวิงวอนบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการยางพาราซึ่งทุกท่านรู้ดีว่าเป็นเสื่อตัวที่ 4 และตัวที่ 5 ให้ออกมาจากถ้ำร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในครั้งนี้ด้วย"



9 พฤษภาคม 2558 หน้า 5 (1)



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม
.....☛ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. มีความ ภูมิใจ
ภูมิใจ ...เชื่อว่า ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับที่กำลังจะ ทำคลอด
ออกมา ...เป็น กฎหมายที่ดีที่สุด ...ตรงใจ ของประชาชนมากที่สุด...
พร้อมทั้งพยายาม หาทางป้องกัน การ ถูกฉีกทิ้ง ในอนาคต
.....☛ “อันดามัน” ไม่เชื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ตรงกับ ความ
ต้องการของ ประชาชน ทั้งหมด...การ สร้างเกราะป้องกัน มีทั้ง
บวกและลบ ...หากในอนาคตประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็น ต้อง
แก้ไขกฎหมาย จะทำอะไร...บทสรุปต้องจบด้วย
การ ปฏิวัติ อีกหรือ☛ “อันดามัน” เข้าใจ
เจตนา ที่ต้องการป้องกัน นักการเมือง แก้กฎหมาย
เพื่อตัวเอง...แต่ถ้ามองนักการเมืองจ้องแต่ทำ เรื่อง
ที่ไม่ถูกต้อง...น่าจะ มองโลกในแง่ร้าย จนเกินไป
.....☛ ปัญหา นักรบผู้บงการหลวง ในเมืองไทยที่ ผิงรอกมานาน...
มีอยู่ใน ทุกภาคส่วน...ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน...ถ้าจะแก้ต้อง แก้
กันทั้งระบบ ...โดยเฉพาะที่ ตัวคนไทย☛ คนที่อยู่ใน สังคม
มี ฐานะร่ำรวย ...หลายคนเติบโตมาจากการ นักรบผู้บงการหลวง
...แต่ ดัดจริต ออกมา ต่อต้าน และ เรียกร้อง ให้ปราบคนโกง
ประณามคนนั้นคนนี้โกง ...แต่ลืม ตักน้ำใส่กะโหลก ดูเงาตัวเอง
.....☛ สังคมไทย ทุกวันนี้ มีใครยาวสาวได้สาวเอา ...มีคนที่
คิดเพื่อชาติ ...ทำเพื่อสังคม และ คนรุ่นหลัง ...โดยไม่คิดถึงผล
ประโยชน์ และ สิ่งตอบแทน ลักก็คน☛ “อันดามัน” คิด
ว่าการ ปลุกสร้างสำนึก ตั้งแต่วัยเด็ก ...ไม่ให้ เดินหลง เข้าในวังวน
ของการ นักรบผู้บงการหลวง ...เป็นสิ่งที่ ต้องทำ...เพื่อให้เด็กเหล่านี้นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ☛ ต่อให้
เขียน กติกา เลิศหรูขนาดไหน...ถ้าคนมี จิตใจ ที่สอ
ไปในทาง ทุกจริต ...จ้องแต่ หาประโยชน์ เพื่อตัวเอง
...ปัญหา นักรบผู้บงการหลวง ก็ยัง อยู่คู่กับเมืองไทย
ตลอดไป☛ รัฐบาลบักตุ๋ กำลังเหนื่อยกับการ
หามาตรการ รับมือ จากแรงบีบของ นานาชาติ...ที่



9 พฤษภาคม 2558 หน้า 5 (2)

มี สหรัฐ และ ประชาคมเศรษฐกิจร่วมยุโรป หรืออียู...ที่ต้องการให้ไทยมีการ เลือกตั้งโดยเร็ว

☛ มาตรการที่นำมาใช้เป็นเรื่อง เศรษฐกิจ ล้วน ๆ ...โดยเฉพาะการ แก้ไขปัญหา ค้ำมนุษย์ และ แรงงาน ประมงผิดกฎหมาย

☛ “อันดามัน” เชื่อว่าเมื่อทำเรื่องนี้เสร็จ...คงมีการหยิบยก เรื่องใหม่มาต่อต้าน ไทยอีก...ปัญหาเหล่านี้ แก้ไม่จบ...ยกเว้น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...จะ ทำตัวเป็นเด็กดี ...ทำตามเงื่อนไข ที่ประเทศเหล่านั้นเรียกร้องมา

☛ ราคา สินค้าเกษตร ตกต่ำ ยังเป็น หอกข้างแคร่ ทีมตำรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ...ทำไม รัฐบาลไม่ใช่ วิกฤติ ที่เกิดขึ้นใน เนปาล เป็นโอกาส ...แทนที่รัฐบาล ไทยจะ ส่งเงินไปช่วยเหลือ อย่างเดียว ...ก็นำเงินเหล่านั้นมา ซื้อ สินค้าเกษตร ทั้งข้าวและยางพารา ...จากนั้นนำมา ผลิตเป็นอาหาร และ สินค้าสำเร็จรูป ส่งออกไปช่วยเหลือแทน

☛ ข้าวถุง ส่งออกไปช่วยได้ทันที...ขณะที่ ยางพารา นำมาให้บริษัทผู้ ผลิตที่นอน ผลิตส่งไปช่วย...โดย รัฐบาล เป็นผู้รับซื้อ วัตถุดิบ มาแปรรูป...เท่ากับ เป็นการ แทรกแซงราคา ทางอ้อม

☛ เริ่มมี กระแสต่อต้าน ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ของ เซเว่นอีเลฟเว่น เครือซีพี ...ใน โลกออนไลน์ ...ทำนอง ผูกขาดทางธุรกิจ...ขณะที่เซเว่นฯ ยังไม่ออก อากาศ หรือพยายามชี้แจงรายละเอียด

☛ “อันดามัน” มอง ธุรกิจหลายอย่างใน เครือซีพี ...มี แนวโน้ม เข้าข่ายการ ผูกขาด... แต่อีกหลายอย่างเป็น การแข่งขัน ในระบบการค้าเสรีทั่วไป

☛ เชื่อว่า คนไทย บางคน สับสน ระหว่าง ธุรกิจผูกขาด กับ ธุรกิจครบวงจร...ถ้าเป็นธุรกิจที่ ไม่มีคู่แข่ง หรือ แข่งขันน้อย...แน่นอนเข้า ข่าย ธุรกิจผูกขาด ชัดเจน...แต่ถ้า ทำครบวงจร ขณะที่ มีคู่แข่งอยู่ รอบตัว...ไม่น่าเข้าข่าย ธุรกิจผูกขาด...เพราะช่วยให้ผู้บริโภค ได้รับ ความสะดวก ในการหาซื้อสินค้า

☛ ตรงนี้ต้องมาดูกันให้ละเอียด...ในธุรกิจของร้านสะดวกซื้อมีคู่แข่งในธุรกิจ และ เปิดช่อง ให้รายใหม่เข้ามาใน ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ มากน้อยแค่ไหน...ที่สำคัญ ควรมองดูด้วย ความเป็นธรรม ด้วย

☛ ส่วนร้านสะดวกซื้อ ที่มาใน รูปแฟรนไชส์ ต่าง ๆ ...ที่ทำให้ธุรกิจ ร้านขายของชำ หรือ โชห่วย ในอดีต...ล้มหายตายจาก อย่างต่อเนื่อง...น่าจะเรื่องของ



9 พฤษภาคม 2558 หน้า 5 (3)

ระบบทุนนิยม ที่ครอบงำมากกว่า ...ตรงนี้มีการ คอยมาเป็นเวลานาน
 ❖ นักวิชาการ พยายามให้ความรู้และ แนะนำร้านโซห่วย
 รุ่นพ่อรุ่นแม่...ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 20 ปี แล้ว
 ❖ หลายคนมี การปรับตัว ได้...แต่หลายคนยังทำธุรกิจ ใน ระบบ
 โบราณ...ทำให้เสียเปรียบร้านสะดวกซื้อ ...ที่มีทั้ง เทคโนโลยี และ
 ระบบการจัดการสมัยใหม่... ซอนไซโปตั้งอยู่ เกือบทุกหนแห่ง ใน
 ประเทศไทย...สุดท้าย โซห่วย ล้มหายตายจากไป...โดยเฉพาะ พื้นที่
 ในเมืองหลวง และ หัวเมืองใหญ่ ❖ ชาวบ้านที่นั่งดูช่อง
 ดิจิตอลทีวี บ่นกันพึม...หา ช่องที่อยากดู ไม่ได้ ...แต่ละ โคร่งข้าย
 เอาไปจัดเรียงกัน ตามอำเภอใจ ❖ เจ้าของธุรกิจทีวี บ่นเข้าหู
 อยากได้ ช่องดี เลขมงคล...ต้องมี หยอดน้ำมัน กันหน่อย ...ข้อเท็จ
 จริงเป็นอย่างไร ไม่ชัดเจน ...ต้องไปตาม ผู้ให้บริการ กันดู ❖
 เรื่องนี้ “อันดามัน” อยากให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. แก้ปัญหา
 โดยด่วน ❖ นอกจากนี้ยังมี
 ปัญหาให้บริการ ไม่ครอบคลุม
 ทุกพื้นที่ ...บางพื้นที่ อับสัญญาณ
 ดูไม่ได้...กสทช. ก็ไม่สนใจ ❖
 แคมป์เจอปัญหา สัญญาณไม่ชัด
 เข้าไปอีก ...คนดูรายการทีวีได้แต่
 บ่นแข็ง จริง ๆ ...ไหนบอกการ ส่ง
 สัญญาณ ใน ระบบดิจิตอล เจ่ง
 กว่า อนาล็อก ...แล้วทำไมถึงเป็น
 เช่นนี้ ❖ สักมวันเสาร์
 ❖ เผาศพ ประวัตี มะลิ วัด
 โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 เวลา 16.00 น. ❖ ฉลอง
 มงคลสมรส ภักร์ฐิตา ธีรพัฒน์
 วงศ์ กับ สยาม สิวราภรณ์สกุล
 เวลา 18.30 น. วันที่ 10 พ.ค.
 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
 แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ❖

อันดามัน

10 - 13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 2 (1)

ส่งออกดีดิบาก่อนออเดอร์ใหม่ทะลัก

ข้าว-ยาง-มัน-ไก่-อัญมณี ซื้อง่ายขายคล่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของไทย

ปัจจัย +

- เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง
- เศรษฐกิจคู่ค้าหลักกับสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น แคว้นเออีซีฟื้น
- ค่าขายเดบิตลาด CLMV ยังขยายตัวได้ดี

ปัจจัย -

- เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้า และของไทย
- ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
- ราคาน้ำมันลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้น้ำมันดิบกำลังซื้อลดลง
- สภาพยุโรปตึงตัวอียูมีไทย
- ต่างชาติย้ายฐานผลิตจากไทย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม

ส่งออกยังมีรับ อานิสงส์บาทอ่อนค่ามากที่สุดรอบ 5 ปี ช่วยเพิ่มขีดแข่งขัน ข้าว-ยางพารา-มันสำปะหลัง-ไก่-อัญมณี-การ์เมนต์ มั่นใจซื้อง่ายขายคล่องขึ้น เห็นผลชัดไตรมาส 3 สมาคมส่งออกข้าวระบุส่งผลราคาข้าวไทยปรับลดลงได้ทันทีอีก 10 ดอลลาร์/ตัน แข่งข้าวเวียดนาม-อินเดียได้ดีขึ้น มันสำปะหลังปนเสียชีวิตาย ไม่มีของขาย ด้านรถยนต์ลุ้นปรับเป่าส่งออกใหม่หลังผ่านครึ่งปี เขียวกรง-ลดดอกเบี้ยลงอีกรอบ

ผลพวงจากเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดรอบ 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 33.54 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลานั้น (8 พฤษภาคม 2558) อันเนื่องมาจาก 3 ปัจจัยหลัก 1.การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงอีกในอัตรา 0.25% และ 2.มีแรงซื้อดอลลาร์

ข่าวดี ส่งออก

เข้ามาจำนวนมาก 3.ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ออกมาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศทั้งนี้ภาคการส่งออกของไทยที่ยังติดลบในไตรมาสแรกของปีนี้ (-4.6%) ถือได้รับผลทางบวกโดยตรงต่อการอ่อนค่าลงของเงินบาทดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบหลายสินค้าได้รับอานิสงส์

มีผลข้าวลดราคาแข่งดีขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า การอ่อนค่าของเงินบาทจากเดิมเฉลี่ยที่ระดับ 32.50-

32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ 33.30-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ส่งผลทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยสามารถปรับลดราคาลงได้อีกประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน โดยราคาข้าวขาว 5% จาก 395 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ลดลงเหลือ 385 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ทำให้ราคาใกล้เคียงคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

"เดิมข้าวขาว 5% ไทยราคา 395 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เวียดนาม 360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ห่างกันอยู่ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งเมื่อเงินบาทที่อ่อนค่าลง 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เราสามารถปรับลดราคาข้าวลงได้อีก 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ทำให้เวลานี้ราคา

ข้าวไทยกับเวียดนามห่างกันเพียง 25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น ทั้งข้าวขาวที่ขายแข่งกับเวียดนาม และข้าวหนึ่งที่ยาแข่งกับอินเดีย ซึ่งน่าจะเห็นผลชัดเจนในไตรมาสที่ 3 เพราะปกติการซื้อข้าวขาวมีการสั่งซื้อล่วงหน้า 2-3 เดือน"

ยาง-มันซื้อง่ายคล่องขึ้น

สอดคล้องกับนายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) ที่ระบุว่า เงินบาทที่อ่อนค่า จะทำให้ยางพาราส่งออกแข่งขันได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันกับมาเลเซียที่ค่าเงินริงกิตยังอ่อนกว่าค่าเงินบาทไทยประมาณ 5-6% และกับอินโดนีเซียที่ค่าเงินรูเปียยังอ่อนกว่าค่าเงินบาทไทยประมาณ 7% เพราะช่วงห่างของค่าเงินจะเข้าใกล้กันมากขึ้น คาดในไตรมาส 2 จนถึงสิ้นปีนี้ หากเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าเป็นเช่นนี้จะทำให้การส่งออกยางพาราของไทยปรับตัวดีขึ้น ทั้งการส่งออกเชิงปริมาณและมูลค่าน่าจะเพิ่มขึ้น ที่สำคัญผู้ส่งออกจะมีรายได้รูปเงินบาทเพิ่มขึ้น และสามารถรับซื้อยางจากเกษตรกรได้ในราคาที่สูงขึ้น

เช่นเดียวกับนางสุริย ยอดประจง นายกิตติมศักดิ์สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เปิดเผยว่า เงินบาทที่อ่อนค่าจะมีส่วนอย่างมากที่ช่วยให้การส่งออกทุกสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวดีขึ้น เพราะสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นจากราคาสินค้าถูกลง แต่เป็นที่น่าเสียใจเวลานี้ในส่วนของมันเส้นส่งออกมีอุปสรรคเรื่องวัตถุดิบหัวมันสดไม่เพียงพอ เพราะเวลานี้ในทุกพื้นที่ได้มีการขุดและขายเกือบหมดแล้ว ส่วนที่มีอยู่ก็เริ่มมีปัญหาในการตากมันเส้นเพราะเข้าสู่ฤดูฝน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเหลือเพียงมันเส้นที่อยู่ในสต็อกเท่านั้นที่จะทำการส่งออกซึ่งปริมาณก็มีอยู่ไม่มาก ขณะที่



10 - 13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 2 (2)

โรงงานแปรงมันสำปะหลังส่งออกจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะวัตถุดิบเข้าโรงงานโดยตรง

“นำเสียดายการอ่อนค่าของเงินบาทมาซ้ำไปหน่อย เพราะเวลานี้วัตถุดิบมันเราเหลือน้อย อย่างไรก็ตามที่อ่อนค่าเวลานี้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้การแข่งขันส่งออกสินค้าเกษตรทุกตัวดีขึ้น เพราะลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจากราคาสินค้าที่ลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน”

โก๋-อัญมณีค็อกเกอร์อิหม่าม

ขณะที่นางฉวีวรรณ คำพา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณ ผู้ส่งออกสินค้าโก๋ กล่าวว่า บาทอ่อนค่าส่งผลต่อผู้ผลิตและส่งออกทุกสินค้าแน่นอน ในสินค้าโก๋ขณะนี้ถือเป็นช่วงไฮซีซั่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป(อียู)ต้องเร่งนำเข้าสินค้าตามโควตารายที่ที่ได้รับจากรัฐบาลในเวลาที่กำหนดแต่ละไตรมาส ทำให้เวลาที่ต้องเร่งนำเข้า ซึ่งผู้ส่งออกไทยต้องเร่งผลิตให้ลูกค้า กรณีเงินบาทอ่อนค่า คาดจะส่งผลทำให้มีคำสั่งซื้อใหม่ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น

“ช่วงธันวาคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาถือเป็นช่วงโลว์ซีซั่น ประกอบกับในต่างประเทศเกิดใช้หัตถก ทำให้การสั่งซื้อลดลง 20% ช่วงนี้เป็นช่วงพีคสำหรับตลาดยุโรปเพราะเขาต้องเร่งนำเข้าตามโควตาในอัตราภาษีต่ำตามที่ขออนุญาตรัฐบาลไว้ ที่ผ่านมาราคาทั้งสกุลดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์ ซึ่งขณะนี้บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง จากก่อนหน้านี้ค่าเงินยูโรต่อบาทตกต่ำมากเหลือ 34-35 บาทต่อยูโร เวลาที่ขึ้นมาก็ 38 บาทต่อยูโร ทำให้ผู้ส่งออกมีรายได้รูปเงินบาทเพิ่มขึ้น จากเมื่อก่อนค้าสกุลยูโรทำไปก็ขาดทุนไป”

ด้านนายสุริย นศรีอรรถกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ กล่าวว่า บาทอ่อนจะช่วยกระตุ้นการส่งออกทุกสินค้ารวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับได้มากขึ้น รายได้รูปเงินบาทจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม

เรื่องค่าเงินบาทนี้อยากให้รัฐบาลปล่อยให้เงินบาทตามกลไกตลาดโดยมีการกำกับดูแลไม่ให้ผันผวนมากเกินไปกับสกุลเงินของคู่แข่งอื่น

การเมนต์ไปอียูยังมีปัญหา

สอดคล้องกับนายวัลลภ วิตนากร ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ที่กล่าวว่า บาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง แม้จะอ่อนค่าไม่เท่ากับเพื่อนบ้าน แต่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันส่งออกของไทยดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นการส่งออก ซึ่งนับจากรวันที่ ก.นง.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% ต่อปี ล่าสุดมีผลให้ค่าเงินบาทเฉลี่ยที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงมาประมาณ 1 บาทหรืออ่อนค่าลงมาประมาณ 3% ทำให้ช่วงห่างการอ่อนค่าเงินบาทของไทยกับสกุลอื่นในภูมิภาคใกล้กันมากขึ้น ซึ่งเวลานี้อาจห่างกันโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2-3% ทำให้ความได้เปรียบเสียเปรียบค่าเงินลดลง

อย่างไรก็ดีเงินบาทที่อ่อนค่าลงจะมีส่วนทำให้การส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปสหรัฐซึ่งมีสัดส่วน 25% ของการส่งออกในภาพรวม (ในปี 2557) สามารถรับคำสั่งซื้อได้เพิ่มขึ้น เพราะได้รับรายรับรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดอียูที่คิดเป็นสัดส่วน 24% ขณะนี้ยังมีปัญหาในการรับคำสั่งซื้อ เพราะค่าเงินยูโรได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 12-13% ขณะที่ลูกค้ายังเสนอราคาซื้อในราคาเดิมอยู่ ทำให้ผู้ส่งออกไทยรับราคาไม่ได้ ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างเจรจาขอปรับราคาใหม่

“ตลาดอียูหรือยุโรปส่วนใหญ่ ออร์เดอร์เครื่องนุ่งห่มล่วงหน้า 4-6 เดือน สหรัฐประมาณ 6 เดือน ซึ่งช่วงที่เงินบาทแข็งเขาไปสั่งซื้อที่อื่น พอบาทอ่อนจะดึงกลับมาคงไม่ใช่ว่าอย่างที่คิด เพราะต้องเวิร์กกันใหม่ ต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ผลจากเงินบาทที่อ่อนค่าเวลานี้ในส่วนของผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงการทำประกันความเสี่ยง หรือการทำฟอร์เวิร์ดได้กำไร เช่นตกลงราคากันไว้ที่ 31-32

บาท แต่วันนี้ 33 บาท ส่วนคนทำฟอร์เวิร์ดในช่วงเดียวกันอาจเสียโอกาสได้เงินบาทเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การทำฟอร์เวิร์ดถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ควรจะทำไว้บางส่วน หรือในจังหวะที่เหมาะสม”

รถยนต์คันปรับเป้าใหม่

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความเห็นว่า บาทอ่อนค่าจะทำให้การส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นหรือไม่คงเร็วเกินไปที่จะพูด เพราะที่ผ่านมาเงินเยนญี่ปุ่นก็อ่อนค่ามากกว่าเงินบาท เงินรูเบิลของรัสเซียก็อ่อนค่าลงมาก ทำให้การส่งออกรถยนต์ไทยไปยังสองตลาดลดลงจากราคาที่สูงขึ้น ขณะที่คู่แข่งส่งออกรถยนต์ไทยโดยตรงในภูมิภาคนี้คือ อินโดนีเซียและมาเลเซียค่าเงินก็อ่อน ดังนั้นเงินบาทที่อ่อนค่าจะช่วยการส่งออกรถยนต์ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องดูค่าเงินของประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่งประกอบ ทั้งนี้ทางกลุ่มจะมีการประชุมเป้าหมายการส่งออกรถยนต์ในปีนี้เป็นพิเศษหรือลดลงคงต้องดูตัวเลขในครั้งปีแรกก่อน จากเป้าหมายเดิมตั้งเป้าส่งออกรถยนต์ในปี 2558 ไว้ที่ 1.2 ล้านคันขยายตัวเพิ่มขึ้น 6%

อย่างไรก็ดีอีกประเด็นหนึ่งที่กลุ่มผู้ส่งออกส่วนใหญ่ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า อยากให้ ก.นง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกรอบ ซึ่งอาจลดในไตรมาสที่ 2-3 ไม่ต่ำกว่า 0.25% เพื่อให้มีผลทำให้อ่อนค่าไปอยู่ที่ 34-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการส่งออกช่วงปลายปีได้มาก จากเวลานี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกอีกมาก(ดูตารางประกอบ)

10 - 13 พฤษภาคม 2558 หน้า 5 (1)

ยางขยับพรวดหลังไม่จ่อไซคอม

7บริษัทไทย-อินโดฯรวมหัวไม่ขายล่วงหน้า

> **ราคายางแผ่นดิบ**ในรอบ 4 วัน

วัน/เดือน/ปี	ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่	
	ยางแผ่นดิบ	ยางแผ่นรมควันชั้น 3
7 พฤษภาคม 2558	54.19	56.77
6 พฤษภาคม 2558	53.22	55.91
30 เมษายน 2558	51.18	54.19
29 เมษายน 2558	50.48	53.68

หมายเหตุ : วันที่ 1-5 พค.เป็นวันหยุดราชการ ไม่มีการซื้อขาย



ที่มา : สถาบันวิจัยยาง

มติใหม่ เขย่าวงการยาง 3 พี่เบิ้ม ไทยจับมือ 4 แกนนำยักษ์ใหญ่แดนอิเหนา ปริมาณยางไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน รวมหัวตอบโต้ประกาศล้มไม่ขายยางในตลาดไซคอม สิงคโปร์ ดันราคายางทั้งในประเทศ-โลกพุ่งพรวด 3-4 บาท/กก.ทำชาวสวนเริ่มยิ้มออก เผยสาเหตุที่ร่วมตัวกัน เพราะตลาดล่วงหน้า นักเก็งกำไร เล่นปั่นราคายางร่วงไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง ชั่ววิน-วิน พยุงราคาอู้มอกชน-ชาวสวนทั่วโลก

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บมจ.) เปิดเผยมกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดทางสมาคมยางพาราไทยได้ทำหนังสือขอขอบคุณ 3 บริษัทไทย ได้แก่ บมจ.ไทยฮั้วยางพารา บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี และบริษัทในเครือบริษัท เซาท์แลนด์รีเบอริ จำกัด ร่วมกับ 4 บริษัทค้ายางรายใหญ่ของอินโดนีเซียที่มีบริษัท Halcyon Agri และบริษัท Kirana Megatara Group เป็นแกนนำทั้งนี้ทั้ง 7 บริษัทมีจุดยืนร่วมกันในการประกาศไม่ขายยางในตลาดล่วงหน้าในตลาดไซคอมของสิงคโปร์ การประกาศดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อราคาของยางทั้งในประเทศและทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น(ดูตารางประกอบ)

“เป็นมติใหม่ เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วในตลาดล่วงหน้าไซคอม เป็นพวกนักเก็ง

กำไร ไม่ได้ซื้อขายยางจริง ก็มาปั่นราคา กดราคาต่ำสุด นำส่งชาวสวนที่ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ เรียกว่าเป็นการเอาคืนจากเอกชนที่ได้ผลที่สุด เรียกว่าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียว ถ้าเทียบระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่เกษตรกรได้รับผลกระทบราคายางตกต่ำด้วยกันไทยถือว่าโชคดีกว่าที่รัฐบาลช่วยมาตลอดทั้งจ่ายค่าชดเชยรายได้ และแทรกแซงซื้อขายในราคาน้ำตาลแล้วเก็บสต็อกไว้ ขณะที่อินโดนีเซียไม่ช่วยเหลือเลย อย่างไรก็ตามหากราคายางตกต่ำอย่างนี้ก็ไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเช่นกัน ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อต่อกรกับตลาดของผู้ซื้อ”

สอดคล้องกับนายหลักชัย กิตติพล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลา เพียงแต่ต้องประเมินเป็นรายสัปดาห์ เพราะทราบ

กันดีอยู่แล้วตลาดล่วงหน้า ไม่ได้ซื้อขายจริง แล้วที่ผ่านมาจากบริษัทที่เล่นในตลาดนี้น้อยมาก หรือแทบไม่ได้ลงไปซื้อขายในตลาดไซคอมเลย ดังนั้นจึงไม่กระทบกับบริษัท เพราะบริษัทเน้นขายให้กับผู้ใช้อย่างโดยตรงมากกว่า อาทิ ประเทศจีน เป็นต้น ที่สำคัญราคายางของบริษัทที่ขายเป็นระดับเกรดพรีเมียม จะสูงกว่าราคาตลาด 3-4% จึงไม่กระทบ เมื่อประกาศจุดยืนไปแล้ว 2 สัปดาห์ เป็นจิตวิทยาตลาด เห็นว่าได้ผล ก็ยังวางใจไม่ได้ ที่สำคัญก็คือเป็นการช่วยรัฐบาลทางอ้อม แต่ช่วยชาวสวนโดยตรง เชื่อว่าราคายางจะดีขึ้นตามลำดับ

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นราคายางพุ่งในรอบสัปดาห์ รู้สึกแปลกใจ จึงได้โทรศัพท์ไปหา ดร.ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ รีบเบอร์ จำกัด จึงได้ทราบว่ามี 3 เสี่ยงการยางของไทยไปร่วมมือกับ 4 บริษัทในอินโดนีเซีย แอนตี้ไม่ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดไซคอม ประเทศสิงคโปร์ ปริมาณรวมกันทั้ง 7 บริษัท ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตันต่อปี ส่งผลดีต่อตลาดแน่นอน ส่วนในรอบการเปิดกรีดยางเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการจ่ายชดเชยให้กับชาวสวนโดยตรงไม่เกินรายละ 25 ไร่ คาดว่าจะเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่จะมีขึ้นในเร็ววัน นี้

เช่นเดียวกับ ดร.ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ รีบเบอร์ จำกัด กล่าวว่า เป็นครั้งแรกความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการโดยเอกชน โดยไม่มีรัฐบาล เป็นบทบาทใหม่ที่เห็นเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม



10 - 13 พฤษภาคม 2558 หน้า 5 (2)

แล้วจะเห็นปฏิกิริยาตอบรับจากหลายๆ บริษัทในสมาคมวงการยาง เริ่มตอบสนองร่วมมือกันที่จะพยุงราคารักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นการลดบทบาทตลาดล่วงหน้า และที่สำคัญหากทำสำเร็จ จะเห็นการกำหนดราคาขายยางใหม่จากผู้ผลิต แต่เดิมฐานราคาขายยางจริงจะอ้างอิงราคาภายในตลาดล่วงหน้า แต่ราคาใหม่จะบวกค่าพรีเมียมเต็มเข้าไปด้วยทุกครั้งในการซื้อขาย

10 - 13 พฤษภาคม 2558 หน้า 40



แนะชาวสวนปาล์ม/ยางเลี้ยงผึ้งธรรมชาติ

นายไกรโรจน์ รักตน ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้ง บ้านตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเปิดเผยว่า ได้นำวัสดุไม้เหลือใช้ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสำหรับไว้เป็นที่พักอาศัยของผึ้งมาทำรัง ซึ่งสามารถทำมาจากไม้เหลือใช้ทุกชนิดที่มีขนาดเหมาะสม จากนั้นได้นำกล่องไม้ ไปวางไว้ในสถานที่เป็นร่มไม้ได้เงาแดด โดยวางไว้บนเสาไม้ เสาปูน ตามความเหมาะสมที่สามารถทำได้

ทั้งนี้การเลี้ยงผึ้งของบ้านตากแดดอาศัยเลี้ยงตามธรรมชาติให้ผึ้งงานได้หากินขมิ้นรสน้ำหวาน โดยไม่มีอาหารเสริมแต่อย่างใดจึงมั่นใจกับความปลอดภัยต่าง ๆ จนกระทั่งช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ให้สังเกตกล่องไม้ที่เป็นรังผึ้งหากผึ้งทำรังจนเต็มตัวผึ้งจะออกมาอาศัยอยู่บริเวณนอกกล่องไม้ ก็สามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยคัดแยกรังที่มีตัวอ่อนออก และสามารถนำไปบริโภคได้โดยผ่านการนึ่งหรือคั่ว หรือกินดิบๆ ตามความชอบของแต่ละบุคคล ส่วนรังที่มีน้ำผึ้งก็นำไปบีบคั้นแยกกากรังออกก็จะได้น้ำผึ้งสดๆ พร้อมความหวานของรสชาติจากธรรมชาติ แล้วจึงนำไปบรรจุขวดจำหน่าย โดยเกษตรกรต่อรายสามารถผลิตได้ต่อรัง 8-15 ขวด ขวดละ 300-400 บาท รายได้เฉลี่ยปีละ 30,000-40,000 บาท นับว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำได้เป็นอย่างดี



11 พฤษภาคม 2558 หน้า 22

ประชุมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัด เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ย ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อินทรีย์ และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เป็นต้น อัน การลดต้นทุนการผลิตยางพาราและการผลิตยาง จะทำให้สามารถลดต้นทุนลงได้ ทำให้มีรายได้ แผ่นดินคุณภาพ ณ สหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพาน เพิ่มขึ้น

น้อย จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอด ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการลดต้นทุน การผลิตยางพารา และถ่ายทอดความรู้เรื่องการ ผลิตยางแผ่นดินที่มีคุณภาพ โดยมีสหกรณ์ที่ทำ ธุรกิจยางพาราในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหาร และผู้นำ

เนื่องจากปัจจุบันยางพารากำลังประสบ ปัญหาราคาคาดต่ำ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขเพื่อ กลุ่มของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม ประชุม.

ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ แต่ราคาก็ยังไม่ ชัยยัน ในสภาวะการณ์เช่นนี้เกษตรกรจะต้องช่วย เหลือตัวเอง เพื่อทางอยู่รอดของการประกอบ อาชีพการทำสวนยาง ด้วยการลดต้นทุนการ ผลิตเป็นวิธีการหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้เอง



รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในประเทศทั้งระบบ หวังสร้างการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก



แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



วันที่ข่าว : 8 พฤษภาคม 2558

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในประเทศทั้งระบบ หวังสร้างการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร ว่า ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจโลกและอาเซียนยังประสบปัญหาอยู่ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในประเทศไทยทั้งระบบ โดยเฉพาะ โครงสร้างการซื้อขายสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร แต่เกษตรกรเองต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียงด้วย ที่สำคัญอย่าตกเป็นเครื่องมือให้กับนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลจากการใช้ประชานิยมหรือข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ให้มีระบบการบริหารจัดการใหม่และสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ซึ่งให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์ เร่งจัดการขึ้นบัญชีอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง เพื่อให้จัดระบบดูแลได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ควบคู่กับการเดินหน้านโยบายลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การสร้างตลาดใหม่ๆ การส่งเสริมรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่เกษตรกรไทยต้องปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ได้ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับทหารช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องการหาเครื่องจักรกลการเกษตรใช้เพาะปลูก การสนับสนุนการผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันด้วยการจดทะเบียนเกษตรกร ครอบคลุมผู้เช่าที่เพาะปลูกและเป็นเจ้าของที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

Rewriter : ชนิดา ศรีปัญญา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท้าวขวัญัญญาหารพืชมพันธุ์ สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรไทย

- ThaiPR.net 8 พ.ค. 2558 --กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็น พระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำงาน อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี ก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกันคือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเรื่อยมางานแรกนาขวัญมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้น จนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"

การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระทำเต็มรูปแบบครั้งแรกครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2479 แล้วว่างเว้นไปจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชพิธีขึ้นใหม่และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชพิธีอันดีงาม มีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของเกษตรกรไทยโดยในปี 2558 นี้ ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

ในแต่ละปีได้มีการกำหนดว่า ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปี 2558 นี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีทั้งห้าของและหีบเงิน จะทำการคัดเลือกจากบรรดาข้าราชการหญิงโสด ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทพีในแต่ละปีจะดูที่ความเหมาะสมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เป็นทางการ คือ โสดและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ที่ไม่เป็นทางการ คือ อายุพอสมควร สุขภาพดี ส่วนสูงพอเหมาะหรือสูงใกล้เคียงกัน สำหรับในปีนี้ เทพีคู่หีบทอง ได้แก่ นางสาวทิพย์พร สุทธิฤทธิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว และนางสาวจาร์รัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หีบเงิน ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ แฉวงโสภานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน

สำหรับพระโคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีฯ นั้น กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ จะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความยาวของลำตัวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมัน กิริยามารยาทเรียบร้อย ฝึกง่าย สอนง่าย ไม่ดุร้าย เขามีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากัน ดาแจ่มใส หูไม่มีตำหนิ หางยาวสวยงาม มีขวัญหัดดอกไม้ขี้ขาวและขวัญหลังถูกต้องตามลักษณะที่ดี กีบและข้อเท้าแข็งแรง ถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม งานพระราชพิธีฯ ทุกปีจะเตรียมพระโคไว้ 2 คู่ ปีนี้พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคเลิศ ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูน

ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ ซึ่งผู้คนในสนามหลวงทุกเพศทุกวัยจะกรุกันเข้าไปยังลานแรกนา เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับไปเป็นสิริมงคลนั้น นับตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้มาจากแปลงนาในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวจัดทำขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นพันธุ์ข้าว ทรงปลูกพระราชทานสำหรับไว้ใช้ในงานพระราชพิธีฯ โดยเฉพาะ ซึ่งในปี 2558 นี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าไปในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,695 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ (ปทุมธานี 1 , สังข์หยดพัทลุง , ขาวดอกมะลิ 105 , กข 49 , กข 41 , กข 31 , กข 47 , กข 6) ข้าวไร่ 3 พันธุ์ (ดอกพะยอม , ชิวแม่จัน และลิ้มผัว) ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธี และจัดเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" บรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่างๆ สำหรับใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพตามพระราชประสงค์ และเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมด กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี 2558 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

การเสียดทานในพระราชพิธีฯ แต่ละปีนั้นประกอบด้วย 2 ช่วงคือ ช่วงแรกพระยาแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบนุ่งหัดผ้าถุงเดิมนั้นเป็นผ้าลายมีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้าถุงนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีค่าทำนายไปตามนั้นคือ ถ้าหยิบได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อย



นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ ถ้าหยาบได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมามีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าหยาบได้ฟ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผลเต็มที่ ส่วนช่วงที่ 2 คือ ภายหลังจากการไถหว่านซึ่งจะเป็นการไถตะไปโดยรี 3 รอบ เพื่อพลิกดินให้เป็นก้อน ไถโดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืช และไถกลับอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์พืชลงในดิน

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการไถแล้วจะเป็นการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำและหญ้า เมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะถวายคำพยากรณ์ ดังนี้ ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภัคษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภัคษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็น "วันเกษตรกรประจำปี" นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา โดยในปี 2558 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 ราย

? อาชีพทำนา ได้แก่ นางสาวสดวก จำรัส บ้านเลขที่ 297 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องอากาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

? อาชีพทำสวน ได้แก่ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 13 ตำบลพะโตะ อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

? อาชีพไร่ นา ได้แก่ นายสนั่น ยี่มระยา บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

? อาชีพไร่ นาสวนผสม ได้แก่ นางรำพึง อินทร์สำราญ บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 3 บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

? อาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางรุจจาภา เนียนไธสง บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 14 บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

? อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

? อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสำเนา เกษะกาเหนือ บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

? อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ บ้านเลขที่ 40/5 หมู่ที่ 3 ตำบลพลาญवास อำเภอภาณุ จังหวัดนครราชสีมา

? อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง บ้านเลขที่ 11/7 หมู่ที่ 3 ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

? อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นางสาวสิรินช ฉิมพลี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

? สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุรชัย แซ่จิว บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 8 ซอยเสาชางกลางจระเขใหญ่ ถนนบางนาตราด กม.23 ตำบลศรีษะจระเขใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

? สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมโภช ปานถม บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

? สาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายปลื้ม จันทุง บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

? ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายพนม จันทรดิษฐ์ บ้านเลขที่ 325/66 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

? สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา



สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 สถาบัน

? กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลองกล้วยเหนือ ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 9 ตำบลไร้อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

? กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอยู่ ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

? กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 156/41 หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

? กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 30/21 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

? กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

? กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาสามบ้านตะคุ ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม

? กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำสินธุ์ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

? กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุดมศาสนวิทยา ที่ทำการกลุ่ม โรงเรียนอุดมศาสนวิทยา ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

? กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร ที่ทำการกลุ่ม ศาลาเอนกประสงค์บ้านช้างมิ่ง หมู่ที่ 17 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

? สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้อยจะเข้หมาก ที่ทำการกลุ่ม บ้านจะเข้หมาก หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

? ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ้อ จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการศูนย์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ้อ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

? ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังน้ำเย็น จังหวัดแพร่ ที่ทำการศูนย์ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

? วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์

? สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

? สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก กน.ข. นองรี จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 426 หมู่ที่ 1 ถนนสุนทรารายณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

? สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

? สหกรณ์ผู้ผลิต **ยางพารา** ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 248 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

? สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

? สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

? สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเสียบ จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในงานพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 จำนวน 3 สาขา คือ

(1) นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

(2) นายชัยพร พรหมพันธุ์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น


(3) นายสืบศักดิ์ จินดาพล เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ทั้งนี้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น และปราชญ์เกษตรทั้งหมด จะเข้ารับพระราชทานโลรางวัลในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าเจ็ดหมื่นกิโลกรัม ยางแผ่นดิบราคาปรับเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 8 พฤษภาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าเจ็ดหมื่นกิโลกรัม ยางแผ่นดิบราคาปรับเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.36 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.22 บาท / ราคาขางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 51.30 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.41 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 54.25 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.09 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.09 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.89 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 72,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 17 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ราคาปรับตัวลดลง 36 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด 50 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาขางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ เสนอซื้ออยู่ที่ 60.40 ต่อ ก.ก. เสนอขายอยู่ที่ 62.38 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 77.54 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 68 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว อยู่ที่ 60.24 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 36 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรชัย จำเริญนุสิต


สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดทำแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปี 2558-2559 และการกำหนดพื้นที่พัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่



 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 8 พฤษภาคม 2558

นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด เป็นไปในลักษณะการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด และเชื่อมโยงกับการจัดการเชิงนโยบายในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการจังหวัด โดยยึดสินค้า พื้นที่ คน ไปพร้อมกัน

ดังนั้น ในปี 2558-2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้จัดลำดับสินค้าทางเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วจำนวน 6 ชนิดสินค้า คือ ยางพารา กุ้งทะเล ปาล์มน้ำมัน สุกร โค และข้าว และได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรดังกล่าว สำหรับการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้คัดเลือกพื้นที่แล้ว จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ชนิดสินค้าข้าว ดำเนินการในตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง พื้นที่ 2,300 ไร่ เกษตรกร 800 ราย เกษตรอำเภอนาโยงเป็นผู้จัดการโครงการ และจุดที่ 2 ชนิดสินค้าปาล์มน้ำมัน ดำเนินการในตำบลทะเลสาบ อำเภอสีเกา พื้นที่ 1,900 ไร่ เกษตรกร 300 ราย เกษตรอำเภอสีเกาเป็นผู้จัดการโครงการ

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ขอยศพร อรรถไกรสิทธิ์


Rewriter : วสันต์พรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :



หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวสื่อมวลชนในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

 วันที่ข่าว : 7 พฤษภาคม 2558

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวสื่อมวลชนในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (7 พ.ค.58) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิษณุโลก นายวิฑูรย์ ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางพิชญ์สินี จิระวัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายสุรรัตน์ สงวนทรัพย์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายประเชิญ พบสระบัว ผู้แทนโครงการชลประทานพิษณุโลก และนายอภิชาติ มั่นสตรง ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยแต่ละหน่วยงานได้แถลงผลงานตามแผน Roadmap ในปี 2558 ใน 4 แผนงาน ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต การเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดินและที่ดิน การแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบ รับรู้ถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านการพัฒนาการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มอบนโยบายพร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งทางด้านการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวคุณภาพ การทำการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม หรือ Zonning การจัดตั้งตลาดเกษตรกร การจัดตั้งตลาดกลางยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้สื่อมวลชนได้นำผลการดำเนินงานที่แถลงในครั้งนี้นำไปเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุชาติ คีอินทร์

Rewriter : เต็มพงศ์ กวาวกิจวงศ์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>